

Quảng Trị: Xây dựng khu dân cư điển hình trong tham gia BHYT và BHXH tự nguyện

14:38 29/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Giữa bối cảnh khó khăn chung về công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, BHXH huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao tỷ lệ bao phủ. Trong đó, việc triển khai mô hình “Xây dựng khu dân cư điển hình trong tham gia BHYT và BHXH tự nguyện” được xem là hướng đi mới, giúp giải bài toán khó về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tại huyện vùng cao Quảng Trị.



BHXH huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã có cách làm sáng tạo trong triển khai chính sách BHXH, BHYT vào cuộc sống_ Ảnh: TL

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, cơ quan BHXH huyện đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận, cấp ủy và chính quyền địa phương lồng ghép triển khai mô hình “Xây dựng khu dân cư điển hình trong tham

gia BHYT và BHXH tự nguyện”.

Phát biểu phát động tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Văn Ánh, Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu dân cư khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo đã kêu gọi cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHYT và BHXH tự nguyện đối với đời sống mỗi người dân. Các thành viên trong mỗi hộ gia đình hãy tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh khi ốm đau, bệnh tật, giúp giảm gánh nặng về tài chính khi không may phải điều trị dài ngày. “Phải xác định BHXH tự nguyện là chính sách quan trọng, cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người trong độ tuổi lao động, nhất là những người lao động tự do đăng ký tham gia, góp phần tăng nhanh diện bao phủ và số người được hưởng chế độ hưu trí”.

Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận khu dân cư khóm Cao Việt cũng yêu cầu tiếp tục duy trì và nhân rộng phong trào “Toàn dân tham gia BHYT và BHXH tự nguyện” gắn với trách nhiệm cụ thể của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân về việc tham gia BHYT và BHXH tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Việc triển khai mô hình “Xây dựng khu dân cư điển hình trong tham gia BHYT và BHXH tự nguyện” trên địa bàn huyện Hướng Hóa bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo hiệu ứng truyền thông sâu rộng. Qua triển khai thực hiện tại địa bàn các khu dân cư: Cao Việt, An Hà, Xuân Phước, Tây Chín thuộc thị trấn Lao Bảo của huyện Hướng Hóa, mô hình truyền thông mới này đã giúp cho trên một nghìn lượt người dân được tiếp cận với các chế độ, chính sách BHXH tự nguyện và BHYT. Qua đó, đã vận động được trên 100 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện; tiến hành gia hạn thẻ BHYT cho hàng trăm người dân trên địa bàn.

Phó Giám đốc BHXH huyện Hướng Hóa Hoàng Đức Thành cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, BHXH huyện đã triển khai nhiều giải pháp để tăng nhanh độ bao phủ như: Phối hợp với ngành Bưu điện và UBND các xã tổ chức hội nghị truyền thông trực tiếp về BHXH tự nguyện và BHYT; tại những nơi có đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chúng tôi bố trí báo cáo viên tuyên truyền là người ở cơ sở để giúp chuyển tải một cách đầy đủ các chế độ, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước về BHXH tự nguyện và BHYT đến từng người dân.

Để phát huy vai trò của người có uy tín tại cơ sở, BHXH huyện đã phối hợp với UBND thị trấn Lao

Bảo triển khai mô hình truyền thông “Xây dựng khu dân cư điển hình trong tham gia BHYT và BHXH tự nguyện” và bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Chính nhờ sự chung tay vào cuộc của Ban công tác Mặt trận tại cơ sở và những người có uy tín, người dân ngày càng tin tưởng vào chính sách BHXH tự nguyện và BHYT của Đảng và Nhà nước để đăng ký tham gia thụ hưởng.

Tính đến ngày 31/10/2023, huyện Hướng Hóa có 1.667 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 79,57% kế hoạch được giao; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 97,23% dân số. Đến hết tháng 10/2023, BHXH huyện đã chi trả cho hơn 13.700 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH với số tiền trên 62,995 tỷ đồng; giám định và bảo đảm quyền lợi cho hơn 69.500 lượt người khám, chữa bệnh BHYT với số tiền chi trả trên 17,335 tỷ đồng.

Phó Giám đốc BHXH huyện Hoàng Đức Thành cho biết thêm: Thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục báo cáo Huyện ủy, UBND huyện kết quả triển khai mô hình “Xây dựng khu dân cư điển hình trong tham gia BHYT và BHXH tự nguyện” để nhân rộng tại các địa phương khác trên địa bàn huyện. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò của người có uy tín tại cơ sở, góp phần huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Nguyễn Đức

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/quang-tri-xay-dung-khu-dan-cu-dien-hinh-trong-tham-gia-bhyt-va-bhxh-tu-nguyen>